
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย   
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา  ส านักงานเทศบาลต าบลโพนพิสัย 

************************************* 
 

ผู้มาประชุม จ านวน   ๑๒   คน 
  ๑. นายประสงค์  หุ่นศรีงาม   ประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย   
  ๒.  นายบุญลี   ไกยะวงศ์    รองประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  
  ๓.  นายสกล  อรมัง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
  ๔.  นายอุ่น โยธิกุล    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 

๕.  นายสมเกียรติ สิทธิพิสัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย    
  ๖.  นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 

๗. ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
๘.  นายสมัคร  กึ่งมาตย์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 

  ๙.  ด.ต.สุรพล  สุวรรณคุณ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
  ๑๐.นายจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
  ๑๑.นางสุดสวาท ทองจบ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
  ๑๒.นายจรัญ ชมพูงาม    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
      

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน   ๑๖ คน 
๑. นายเสถียร  สีสงค์    ปลัดเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ปฏิบัติหน้าที่ 

        นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย 
๒. จ่าเอกประกอบ  ประดิษฐ์ศิลป์   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 

        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๓. นางรุ่งรัตน์  คงทัน    ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๔. นายเกริกฤทธิ์  มหัทธนะโชค ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการกองคลัง 
๕. จ่าเอกวีระพัฒน์  ฝ้ายขาว ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๖. นางรัชวดี  ฝ้ายขาว ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๗. นางช่อลดา  เหลืองสินศิริ นักวิชาการการศึกษาช านาญการ  

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๘. นางสาวสาวิตรี  ภูมิมอญ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๙. จ่าเอกสุพัฒน์พงษ์  ภักดีพิบูลย์   นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ 
๑๐. จ่าเอกอนุศาสตร์  จันปุย   นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

  ๑๑. นางสุภาภรณ์ สุระอุดร   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑๒. นางสาวพชรอาภา แดนสีแก้ว   พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๓. นายธนกฤต  เกลี้ยงไธสง   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๑๔.นางสมรรัตน์ ภักตะภา   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
๑๕.นางสาวปรารถนา เรือชัย   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
๑๖. นายสิทธิศักดิ์  คงชมชื่น   ประชาชน 

/ เริ่มประชุมเวลา .. 



 ๒ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย       
กล่าวเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม        - เรียนท่านปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย   
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ 
ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณา 
ญัตติของคณะผู้บริหาร และหารือกิจการที่อ่ืนๆอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาฯ กระผมขอด าเนินการตามระเบียบวาระ 
ประชุม ดังนี้ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ๑.๑ เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  – ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โพนพิสัย และผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
นายกเทศมนตรีฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ขอเสนอรายงานผลการประเมินติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ และพร้อมนี้ได้ด าเนินการจัดการประชุมและได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเรียบร้อยแล้ว เมื่ อวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เ พ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒  
 

  เทศบาลต าบลโพนพิสัย จึงขอเสนอการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลโพนพิสัย ต่อ สภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย เพ่ือทราบต่อไป (ตามเอกสารที่ได้แนบท้ายด้วยพร้อมนี้) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
         เสถียร  สีสงค์ 
               (นายเสถียร  สีสงค์) 
           ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
         นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 

 / ระเบียบวาระท่ี ๒ ... 



 ๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม        ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาลฯ   สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓ ขอเชิญ
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รายงานต่อสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ในนามประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
ขอแจ้งการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 กระผม นายสกล  อรมัง  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม พร้อมคณะ  ได้ด าเนินการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่      
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยด าเนินการตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว  ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ได้มีการแก้ไขค าผิด และเพ่ิมเติมข้อความที่ตกหล่นเป็นอย่างดีทุกประการ   
หากรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯยังบกพร่องประการใด ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านช่วยกันแก้ไขก่อน
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยฯ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 

  จึงเรียนเพ่ือชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยทราบและพิจารณาด าเนินการตามระเบียบ 
ต่อไป  
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณ ท่านสกล อรมัง  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยท่านใดต้องการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยท่านใดเห็นชอบรับรอง  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่             
๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓ กรุณายกมือ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล      
โพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม        ๒.๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาลฯ   สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓ ขอเชิญ
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รายงานต่อสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ในนามประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
ขอแจ้งการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 กระผม นายสกล  อรมัง  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม พร้อมคณะ  ได้ด าเนินการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่       
 

/ ๒๕ สิงหาคม ... 



 ๔ 
 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยด าเนินการตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว  ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ได้มีการแก้ไขค าผิด และเพ่ิมเติมข้อความที่ตกหล่นเป็นอย่างดีทุกประการ หาก
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯยังบกพร่องประการใด ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านช่วยกันแก้ไขก่อนรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยฯ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 

  จึงเรียนเพ่ือชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยทราบและพิจารณาด าเนินการตามระเบียบ 
ต่อไป  
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณ ท่านสกล อรมัง  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยท่านใดต้องการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่            
๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓ กรุณายกมือครับ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล     
โพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม        ๕.๑  ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาลฯ   ในร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๑              
ขั้นรับหลักการ ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ทุกท่าน กระผมนายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรีฯ    ต าบลโพนพิสัย  ขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ญัตติที่  ๑          
เรื่อง  ขอความเห็นชอบในร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ   
การปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 
 
 
 

/ ญัตติที่ ๑ ... 



 ๕ 
 

ญัตติที่ ๑ 
 

ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย 
 

                                                              วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๓ 
 

เรื่อง ขอความเห็นชอบในร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
 

  ด้วยข้าพเจ้านายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย   ขอเสนอ
ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบในร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 

 ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ นค ๐๐๒๓.๔/ ว ๑๙๑๓๐ เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับ
ฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการการพัฒนาเมืองและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะกระทรวงมหาดไทยขอความ
ร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าฟัง
การประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล          
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สภาเมืองพัทยา และสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนมีส านึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีความตื่นตัวในการรักชาติบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม พันธกิจที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ดังนั้น เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔      
ข้อ ๑๑๗  จึงขอความเห็นชอบในร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ 
  ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๗ 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยเพ่ือด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
        
         (ลงชื่อ)  นายเสถียร  สีสงค์ ผู้เสนอญัตต ิ
                 (นายเสถียร  สีสงค์) 
            ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
           นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย 



 ๖ 
      
นายประสงค์  หุ่นศรีงาม        - ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย  
ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายก่อนมีมติรับร่างระเบียบสภาเทศบาล 
ต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย         
พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม่  ขอเชิญท่านอุ่น  โยธิกุล สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายอุ่น  โยธิกุล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายอุ่น  โยธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย การจะให้ชุมชนต่างๆหรือว่าผู้ที่สนใจในเรื่องการพัฒนา
ท้องถิ่นของเราได้มีโอกาสเข้ามารับฟังถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าประชาชนเป็นผู้เสียภาษี และจะได้ทราบว่าท้องถิ่น  
เราจะพัฒนาไปในแนวทางใด สมาชิกสภาเทศบาลฯที่เลือกเข้ามาท าหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนท่านได้ท าประโยชน์
อะไรบ้างให้กับชุมชน ปกติแล้วทางเทศบาลก็เคยปฏิบัติกันมาแต่ประชาชนติดภารกิจหลายๆอย่างจึงไม่ได้รับความ
ร่วมมือเท่าที่ควร ถ้าเป็นนโยบายของภาครัฐก็ถือเป็นนโยบายที่ดี ภาครัฐได้มีค าสั่งให้ท้องถิ่นทุกที่ได้ปฏิบัติตาม
นโยบายนี้ ประชาชนได้เข้ามารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล หากชุมชนใดมีปัญหา
อุปสรรคทางคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนจะได้ชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล      
กระผมเห็นด้วยและขอสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมีนโยบายนี้ 
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม        - ขอบคุณท่านอุ่น  โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญท่านสกล  อรมัง สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายสกล  อรมัง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล  อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ทางสภาเทศบาลได้ส่งวาระการประชุมและญัตติของ
ผู้บริหารให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านล่วงหน้า  ส่วนตัวกระผมนโยบายรัฐบาลนี้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารต่างๆ ซ่ึงที่ผ่านมาก็มีแต่ข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่ 117 หากประชาชนผู้ที่จะเข้าร่วมรับฟังแต่ต้องได้รับ
อนุญาตจากประธานสภาฯ  ในร่างฉบับนี้ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอมาอ่านแล้วรู้สึกว่าละเอียดมากที่สุด ให้อ านาจทาง
ประธานสภาเป็นผู้ตัดสินใจ  ซึ่งบางเรื่องที่ประชาชนสนใจอยากจะซักถามด้วยวาจาก็ถามไม่ได้ต้องท าเป็นหนังสือท า
เป็นหนังสือขออนุญาตประธานสภาเทศบาลฯ ถือเป็นสิ่งที่ดีเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สอบถามเป็นหนังสือและ
ให้ทางผู้บริหารได้ตอบ  ก่อนนี้ประมาณ 6 - 7 ปีที่ผ่านมาประชาชนสนใจว่าเทศบาลประชุมสภากันมีเรื่องอะไรบ้าง 
เราก็ไม่สามารถท่ีจะอธิบายได้ครบถ้วน  แต่ปัจจุบันนี้รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนเข้ารับฟังได้          โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ได้เสนอมา  เรื่องนี้ผมขอน าเรียนอภิปรายเพียงเท่านี้เพราะรายละเอียดในร่างสมบูรณ์ 90 กว่า
เปอร์เซนต์ และผมขอสนับสนุนในญัตตินี้ 
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม        - ขอบคุณท่านสกล  อรมัง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญท่าน ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว สมาชิก
สภาเทศบาลฯ  
 

ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุก ท่าน   
กระผม ด.ต.ไพฑูรย์   บุญเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่ผมจะพูดมันจะสอดคล้องกับท่านสกล อรมัง ขออนุญาตที่
เอ่ยนาม ซึ่งเป็นกฎและระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม ส าหรับผู้ที่เข้ารับฟังนั้นท่านประธานคงจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม คือมันอาจจะมีหลายคนหลายท่าน แต่ก็ฝากให้ท่านพิจารณาผู้ที่เข้ารับฟังให้มีความเหมาะสม คือจะต้อง
ยืนเรื่องแจ้งก่อน เพ่ือจะได้รู้ประเด็นค าถามค าตอบ ขอบคุณครับ 



 ๗ 
 
นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  - มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยท่านใดจะอภิปรายในญัตตินายกเทศมนตรีฯ  
ประธานสภาเทศบาลฯ   หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยท่านใด 
เห็นชอบในญัตตินายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบในร่าง ระเบียบสภาเทศบาลต าบล
โพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ. ๒๕๖๓      
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ  
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง ในญัตตินายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย       
ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบในร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๑     
ขั้นรับหลักการ 
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม        - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาญัตตินายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    เรื่อง ขอความเห็นชอบในร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการ
ให้ประชาชนเข้าฟังการ ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ  ซึ่งการพิจารณาในวาระท่ี ๒ นี้ ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยฯ แบบเต็มสภาเพ่ือพิจารณาเป็นข้อๆไป 
ขอให้ท่าน ณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ได้อ่านร่ างระเบียบสภาเทศบาลต าบล  
โพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้า ฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ   
 

นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน กระผมนายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบล     
โพนพิสัย ขอชี้แจงรายละเอียดในร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้า ฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 
 
 
 

  
ระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  

ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
....................................................... 

 
  ด้วยสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ได้พิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ก าหนดระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๑๑๗ 
วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยวางระเบียบไว้ดังนี้ 
 

- ร่าง - 



 ๘ 
 
  ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.25๖๓”  
  ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ  3  ในระเบียบนี้  
  “การประชุมสภา” หมายความว่า การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  
  “ที่ประชุมสภา” หมายความว่า ที่ประชุมสภาหรือการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย หรือการ
ปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
  “ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม” หมายความว่า บุคคลธรรมดาทั่วไปหรือตัวแทนนิติบุคคลหรือ 
ตัวแทนองค์กร หรือตัวแทนส่วนราชการ ที่มีความประสงค์จะขอเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
  “เจ้าหน้าที่สภา” หมายความว่า พนักงานเทศบาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบล
โพนพิสัย ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัยให้ท าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม
สภา หรือบุคคลซึ่งประธานสภาร้องขอให้ช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาเทศบาล 
  “ที่ซึ่งจัดไว้” หมายความว่า สถานที่ซึ่งก าหนดไว้ส าหรับให้ประชาชนผู้เข้ารับฟังการประชุมสภา
เทศบาล 
  “ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  
  ข้อ 4  ให้ประธานสภาเทศบาลรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัย
ปัญหาเมื่อมีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไม่ ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ประธานสภา
เป็นผู้วินิจฉัยและมีค าสั่ง ค าวินิจฉัยและค าสั่งของประธานสภาตามความในระเบียบนี้ให้เป็นที่สุด 
  ข้อ ๕ ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลต้องท าหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภา
เทศบาลและลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันเข้าประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมื่อประธานสภาเทศบาลอนุญาต
แล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้ และต้องลงชื่อพร้อมลายมือชื่อในสมุดบันทึกที่เจ้าหน้าที่
จัดไว้ให้  
  กรณีมีผู้เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล เป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาต       
ก็ได้ ทั้งนี้ต้องระบุถึงจ านวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 
  กรณีมีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลจ านวนมากและไม่สามารถจัด
ให้ประชาชนเข้ารับฟังได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาเทศบาลพิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุม
สภาเทศบาลตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียง 
โดยแจ้งให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมทราบ 
  ข้อ ๖ ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) แต่งกายสุภาพ 
(๒) นั่งหรืออยู่ประจ าในที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
(๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระท าให้เสื่อมเกียรติของผู้ที่ประชุม 

หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งสียง หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม 
(๔) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ หรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือบันทึกภาพ หรือจดบันทึก 

ข้อความ หรือบันทึกเสียงการประชุมสภาเทศบาล หรือกระท าการอ่ืนใดในลักษณะดังกล่าว ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายและรบกวนการประชุมสภาเทศบาล เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล 
 
 

/ (๕) ไม่น าอาวุธ ... 



 ๙ 
 

(๕) ไม่น าอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
(๖) ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 
(๗) ไม่เสนอความคิดเห็นหรือกล่าวถ้อยค าหรือยื่นเอกสารใดๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลโพนพิสัย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล 
(๘) ไม่ตั้งกระทู้ถามสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยหรือนายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย 

หรือขออภิปรายในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
(๙) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ที่สั่งโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย 
  ข้อ ๗ ให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ด าเนินการดังนี้ 

(๑) จัดท าค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(๒) รวบรวมค าร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 

พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
(๓) จัดที่นั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 
ข้อ ๘  กรณีท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยมีมติให้มีการประชุมลับ ส าหรับการประชุม 

ครั้งใดหรือช่วงใดของการประชุม ผู้เข้าประชุมสภาเทศบาลในครั้งนั้น ต้องออกจากห้องประชุมสภาเทศบาลและห้าม
มิให้เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนั้น จนกว่าการประชุมสภาเทศบาลจะพ้นระยะเวลาที่จะฟังการประชุมได้ 
  ข้อ ๙ ในระหว่างเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล หรือขณะที่ก าลังประชุมสภาเทศบาล ถ้ามีบุคคล
ใด ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามท่ีสภาเทศบาลก าหนด ให้ประธานสภาเทศบาลมีอ านาจตักเตือน ห้ามปรามหรือสั่งให้บุคคล
นั้นออกจากที่ประชุมสภาเทศบาล หรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาเทศบาลได้ 
  ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ประธานสภาเทศบาล สั่ งให้บุคคลใด ออกจากที่ประชุมสภาเทศบาลแล้ว        
แต่บุคคลนั้นยังขัดขืน ประธานสภาเทศบาลมีอ านาจสั่งเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีให้ท าหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาเทศบาล น าตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาเทศบาลหรือออกไปให้พ้น
บริเวณสภาเทศบาลได้ 
  
      ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ......................... พ.ศ. ..........  
 
 
 
        (นายประสงค์  หุ่นศรีงาม)  
           ประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  
 
 - จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านณัฐกฤษณ์  เทียนทิพย์  ผมขอแก้ไขข้อ 10  จาก “ส่ง” เป็น 
ประธานสภาเทศบาลฯ   “สั่ง” ขอ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมใน
ระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยหรือไม ่ขอเชิญท่านสกล อรมัง 
 
 
 

/ นายสกล  อรมัง ...  



 ๑๐ 
 
นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสั ย เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขานุการสภาฯได้อ่านในร่าง          
ทุกหัวข้อแล้ว ผมมีข้อสงสัยอยู่ว่า ข้อที่ 6 วงเล็บ 8 ไม่ตั้งกระทู้ถามกับสมาชิกสภาเทศบาลโพนพิสัยหรือ
นายกเทศมนตรีโพนพิสัยหรืออภิปราย นั้นหมายความว่า ผู้มานั่งฟังไม่สามารถถามได้ ผมจึงคิดว่าหากประชาชน
สงสัยในประเด็น    ที่เราประชุมซ่ึงอาจจะไปเกี่ยวข้องกับชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ถ้าหากประชาชนอยากจะสอบถามเรา
จะระบุในร่างเพิ่มเติมว่าอยู่ที่ดุลพินิจของประธานจะอนุญาตได้หรือไม่ ผมขอปรึกษาหารือที่ประชุม  
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  - ตามที่ท่านสกล  อรมัง ได้เสนอมานั้น ค าวินิฉัยของผมในฐานะประธานสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลฯนั้น ผู้ที่จะกล่าวหรือพูดในสภาได้คือ           
1.ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่มีค าปรึกษาหารือหรือกระทู้ถามหรือข้อสงสัยสมาชิกสามารถที่จะลุกขึ้นแล้วก็พูดได้ในที่
ประชุมเมื่อท่านประธานสภานั้นอนุญาต  ๒.ผู้บริหารที่จะต้องชี้แจงในที่ประชุมสภาหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย     
จากผู้บริหารได้รับการมอบหมาย ขอชี้แจงให้ท่านสกล  อรมัง  ได้รับทราบตามนี้  ซึ่งผมคิดว่าในร่างระเบียบที่เสนอ
ให้สภาพิจารณาคงจะถูกต้องแล้ว  ผู้เข้ารับฟังไม่สามารถท่ีจะตั้งกระทู้ถามหรือถามผู้บริหารหรืออภิปรายในที่ประชุม
สภาเทศบาลฯได้  เว้นแต่ท่านจะท าหนังสือหรือร้องขอให้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดท่านหนึ่งได้ถามแทน         
และประชาชนผู้เข้ารับฟังนั้นได้รับฟังค าตอบในสิ่งที่ประชาชนท่านนั้นสงสัย ในส่วนของผมวิเคราะห์ประมาณนี้    
ท่านเสถียรมีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ ในประเด็นนี้หรือไม่ ขอเชิญท่านเสถียร  สีสงค์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ  ผมขอเรียนชี้แจงว่าในร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและ   การปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓  ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เข้ารับฟัง            
ไม่ให้เข้าถามหรือเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ระเบียบนี้เพียงอยากให้ประชาชนมารับรู้เกี่ยวกับ    
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯและการด าเนินการประชุมว่าด าเนินการอย่างไร  ถือเป็นการเรียนรู้
ระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ซ่ึงไม่ได้มาเพ่ือที่จะมาถามหรือมาถามกระทู้ต่างๆเพียงแต่ให้ประชาชนที่สนใจ
เข้ามารับฟังการการประชุมสภาเทศบาลฯ ซึ่งอาจจะเป็นเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่มี
ความประสงค์ที่จะมาเข้ารับฟังก็สามารถได้เข้ามาศึกษาวิธีปฏิบัติของสภาเทศบาลฯได้ ขอเรียนท่านประธานสภา  
เทศบาลฯตามนี้ ส่วนประเด็นปัญหาต่างๆที่ประชาชนจะเสนอนั้นสามารถเสนอผ่านตัวแทนได้ก็คือสมาชิกสภา
เทศบาลหรือหานายกเทศมนตรีฯ โดยท าเป็นหนังสือราชการได้ตามปกติ ผมขอน าเรียนในส่วนระเบียบนี้คือมี
วัตถุประสงค์ให้เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯเท่านั้น 
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านเสถียร  สีสงค์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะหารือต่อที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ ขอเชิญ      
ท่าน ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว  
  

ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉล ียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ส าหรับเรื่องเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล
ผมเห็นด้วยกับทั้งท่านประธานสภาฯและท่านปลัดเทศบาลฯ เพราะว่าถ้าให้ผู้เข้ารับฟังถาม หากเกิดเหตุการณ์    
ถามมากหรือว่าท่านประธานสภาฯจะสั่งให้หยุดพูด  ผมว่าจะเกิดปัญหาข้องใจกัน  ผมเห็นด้วยในลักษณะที่ว่าให้
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯเพียงเท่านั้น  
 
 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ...  



 ๑๑ 
 
นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  - สรุปว่าข้อ ๖ (๘)  ให้คงร่างเดิม  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายอีก
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม ่ขอเชิญท่านอุ่น  โยธิกุล 
   

นายอุ่น  โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายอุ่น  โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ผมได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า กระทู้สดแม้แต่สมาชิกสภา
เทศบาลจะตอบหรือไม่ตอบหรือตอบภายหลังก็สามารถท าได้ เพราะว่าค าว่ากระทู้สดคือเราไม่เคยได้ศึกษาหรือ
เตรียมข้อมูลมาก่อน ถ้าจะมาถามกระทู้สดบางครั้งก็ยังตอบไม่ได้  ผมเข้าใจว่าเป็นระบบตัวแทนในฐานะที่เราเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขตถือว่าเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนและดูแลผลประโยชน์ของประชาชนอยู่แล้ว         
สิ่งไหนดีหรือไม่ดีหากประชาชนน ามาปรึกษาเราก็หาทางแก้ไข   ผมยังสงสัยอยู่ว่าถ้าสมมุติประชาชนท าหนังสือมา
สอบถามไม่ว่าจะเป็นท่านประธานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  มันจะขัดต่อระเบียบหรือไม่เพราะว่าในกรณีที่ทางภาครัฐได้ส่ง
ข้อแนะน ามาก็เพราะว่าให้อยู่อ านาจของประธานสภาเทศบาลฯว่าควรจะท าได้หรือไม ่ผมมีข้อสงสัยตรงนี้ถ้าเขาท าได้
เขาท าเป็นหนังสือเพราะว่าท าเป็นหนังสือต้องส่งก่อนเราเพ่ือจะได้มาวิเคราะห์ก่อนว่าปัญหาต่างๆที่เขาเดือดร้อนนั้น
คืออะไรและควรที่จะได้รับการแก้ไขอย่างไร และได้รับค าตอบจากสภาแห่งนี้ ผมคิดว่าควรจะได้ถ้าเป็นการส่งผ่าน
สมาชิกมาแล้วให้สมาชิกมาสอบถามแทน 
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านอุ่น  โยธิกุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านบุญลี  ไกยะวงศ์ 
 

นายบุญลี  ไกยะวงศ ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายบุญลี  ไกยะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ระเบียบการประชุมสภานี้มีอยู่แล้ว การที่จะให้
ประชาชนเข้ามารับฟังการประชุมสภาได้มีกฎหมายบังคับหรือมีหนังสือมาแล้ว เพราะการประชุมสภาซึ่งก่อนอ่ืนต้อง
เข้าใจค าว่าการประชุมสภาฯ ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เข้าประชุมได้           
ซึ่งตามจริงไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากองหรือว่าใครต้องท าหนังสือขอเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ แต่ว่าส าหรับสภาของเรา
ได้อนุญาตให้หัวหน้ากองหรือให้พนักงานหรือผู้ที่สนใจได้เข้าฟังด้วย ถ้าเป็นการประชุมลับและทางสภาให้ออก       
ก็ต้องออก ในการประชุมลับมีกฎหมายบังคับอยู่แล้ว กฎหมายว่าด้วยการประชุมสภาบังคับกันอยู่ การให้ประชาชน
เข้าฟังถือเป็นเรื่องที่ดี  ซึ่งเมื่อก่อนเคยเสนอไปให้ถ่ายทอดสดการประชุมสภาออกเสียงตามสายให้พ่ีน้องได้ฟัง       
และได้ไปศึกษาระเบียบก็ไม่สามารถท าได้ แต่ว่าการประชุมสภาเทศบาลฯให้พ่ีน้องประชาชนเข้าฟังผู้สนใจอยากจะ
เข้าฟังการประชุมสภาเข้าได้ต้องท าหนังสือ  ซึ่งเหมือนกับระเบียบที่วันนี้ท่านปลัดเทศบาลฯได้เสนอมา ค าว่าให้ท่าน
เข้ามาฟังการประชุมสภา ไม่ได้ให้ท่านเข้ามาถามไม่ได้ท่านเข้ามาตั้งข้อสงสัยอะไรต่างๆเพราะว่าท่านจะมีสมาชิกที่
เป็นตัวแทนของท่านอยู่แล้ว ต้องขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่เสนอระเบียบนี้เข้ามาเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามาฟัง
โดยด าเนินการตามระเบียบ แต่ว่าถ้าจะเข้ามาสอบถามยกมืออะไรก็ไม่ได้เพราะถือว่าประชุมสภาฯ แม้แต่หัวหน้ากอง
หรือใครก็แล้วแต่ที่มาฟังการประชุมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมายกมือออกความคิดเห็น เพราะเป็นระเบียบการประชุมสภาที่
ระเบียบได้ก าหนดไว้แล้ว 
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านบุญลี  ไกยะวงศ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยท่านใดจะ   
ประธานสภาเทศบาลฯ   อภิปรายในญัตตินายกเทศมนตรีฯหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยท่านใดเห็นชอบในญัตตินายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑ เรื่อง            
ขอความเห็นชอบให้คงร่างเดิมในร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตต ิ

/ มติที่ประชุม ... 



 ๑๒ 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง ในญัตตินายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย       
ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบในร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๒     
ขั้นแปรญัตต ิ
 

- ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุมสภาเทศบาลฯ เพ่ือรับประทานอาหาร 
กลางวันก่อน  เมื่อถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านเข้ามาประชุมในระเบียบวาระที่ ๕          
เพ่ือพิจารณาลงมติในญัตตินายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบในร่างระเบียบสภา
เทศบาลต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติและหารือกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ         
สภาเทศบาลฯต่อไป 

 

เวลา ๑๒.๐๐ น.  พักการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย      
กล่าวเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ ต่อเนื่องจากจากการประชุมสภาเทศบาลฯ ในภาคเช้า 

 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอด าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕  
ประธานสภาเทศบาลฯ  พิจารณาญัตตินายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบในร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ สมาชิกสภา
เทศบาลฯท่านใดเห็นชอบในร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ กรุณา
ลงมติ   
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง ในการพิจารณาญัตตินายกเทศมนตรีต าบล
โพนพิสัย ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบในร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ว่าด้วยการให้ประชาชน
เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม   ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ประจ าปี และวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ได้เสนอห้วงวันที่จะด าเนินการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ และ
วันเริ่มประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญท่านจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์  
 

นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์        - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านนายกเทศมนตรีฯ  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ขอเสนอก าหนดการประชุม
สามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็น ๔ สมัย  
 
 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 



 ๑๓ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอผู้รับรองครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ  ผู้รับรอง  
     ๑. นายบุญลี  ไกยะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
     ๒. ด.ต.ไพฑูรย์  บุยเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  
     - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอมติที่
ประชุม ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็น ๔ สมัย  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ในการก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็น ๔ สมัย   
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอเชิญท่านจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์    
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์        - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ขอเสนอก าหนดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  -  ผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๑. นายบุญลี  ไกยะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
     ๒. ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์        - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ขอเสนอก าหนดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  ตั้งแตว่ันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  -  ผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๑.ด.ต.สุรพล  สุวรรณคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
    ๒.นายสมัคร  กึ่งมาตย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๔  ตั้งแตว่ันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์        - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ขอเสนอก าหนดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓  ตั้งแตว่ันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  
 
 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 



 ๑๔ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  -  ผู้รับรอง   
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๑.ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
    ๒.ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี ๒๕๖๔  ตั้งแตว่ันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์        - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ขอเสนอก าหนดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๓  ตั้งแตว่ันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  -  ผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๑.นายบุญลี  ไกยะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
    ๒.นายสมเกียรติ  สิทธิพิสัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจ าปี ๒๕๖๔  ตั้งแตว่ันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 

- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนดสมัยประชุมสภา
ตามท่ีท่าน จักรกฤษณ์  เวียนจันทร์เสนอมาข้างต้น กรุณายกมือ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ในการก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  และวันเริ่มประชุม
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  โดยก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๔ เป็น ๔ สมัย ดังนี้   

- การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔  
        ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

- การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  
        ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

- การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔  
        ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

- การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๖๔  
        ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๖.๑ บันทึกข้อความหารือของ นายสกล  อรมัง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาลฯ  โพนพิสัย เรื่อง ปรึกษาการวางโครงการปรับปรุงที่ดินก าจัดขยะบริเวณบ้าน   
โปร่งเย็น ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ขอเชิญท่านสกล  อรมัง 
 
 

/ นายสกล  อรมัง ... 



 ๑๕ 
 
นายสกล  อรมัง         - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล  อรมง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  กระผมมีแนวคิดและขอน าเรียนปรึกษาหารือไปยัง
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยทุกท่าน  โดยมีประเด็นข้อหารือกรณีเทศบาลต าบลโพนพิสัยมี
ที่ดินก าจัดขยะอยู่ ในพ้ืนที่บ้านโปร่งเย็น เขตต าบลจุมพล  ซึ่งได้ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานหลายปี แล้ว              
ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่าอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในลักษณะเดิมอีกต่อไป ดังนั้น คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลฯที่มาร่วมประชุมสภาฯในวันนี้ ท่านมีแนวคิดหรือเสนอแผนงานอนาคตเพ่ือปรับปรุงใช้ประโยชน์บนที่ดินใน
บริเวณดังกล่าวประการใด ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯได้เสนอแนวทางหรือน าเสนอโครงการ อันเป็นประโยชน์     
เพ่ือประกอบการพิจารณาบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาลตามเห็นแก่สมควรต่อไป  อนึ่งน าเรียนขออนุญาตท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้ เรียนถามคณะผู้บริหารเรื่องการพัฒนาที่ดินจัดเก็บและก าจัดขยะที่แห่งใหม่              
ตามโครงการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอโพนพิสัย อ าเภอเฝ้าไร่ อ าเภอรัตนวาปี          
ทราบในเบื้องต้นว่าอยู่ในระหว่างด าเนินโครงการว่าถึงขั้นตอนใดแล้ว เพ่ือได้เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านอ่ืนที่
เกี่ยวข้องรองรับต่อไปด้วย ส าหรับโครงการที่สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอบรรจุในแผน 5 ปีครั้งต่อไปและเตรียมการ
เพ่ือพัฒนาในโอกาสต่อไป เห็นสมควรเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ที่
น ารายได้เข้าสู่ทางเทศบาล ฉะนั้นในวันนี้ขอให้ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลช่วยกันเสนอวิสัยทัศน์ว่าจะน า
ที่ดินแปลงนี้ไปท าประโยชน์ด้านใดเพ่ือสมัยหน้าจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนา ผมผู้เสนอจึงขอปรึกษาหารือเพ่ือให้
สมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมกันพิจารณา 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล  อรมัง  ที่มีข้อหารืออันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านสมาชิกท่านใดท่ีจะร่วมปรึกษาหารือหรือเสนอแนวความคิดในประเด็นนี้
หรือไม่  ขอเชิญท่านอุ่น โยธิกุล   
 

นายอุ่น  โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายอุ่น  โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  เนื่องจากบ่อขยะของเราเป็นปัญหามานาน        
ตอนนี้ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องในเมื่อเทศบาลได้ไปจัดซื้อที่ดินส าหรับทิ้งขยะไว้นานแล้ว ซึ่งในสมัยนั้นผมเป็นผู้เห็นชอบ
ให้ด าเนินการ  ครั้งแรกโดนหาว่าซื้อเพ่ือเอาเงินทอนแต่ว่าความจริงก็เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ผลสุดท้ายทั้ง
อ าเภอก็มาทิ้งขะบริเวณที่ดินของเทศบาลฯ ถ้าหากไม่ซื้อไว้แต่ตอนนั้นคงจะล าบากที่ต้องไปหาที่ดินเพ่ือทิ้งขยะ                   
ตามการปรึกษาหารือเจ้าของพ้ืนที่โครงการก็คือเทศบาลโพนพิสัย ซึ่งเป็น อปท. ที่เป็นเจ้าของโครงการ  ผู้ที่เข้ามา
ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยนั้นเขาคือผู้ที่มารับจ้าง ผมจะพูดให้ฟังเบื้องต้นตามที่ผมเข้าใจ สมมุติว่าขยะตันละ
เท่าไหร่จะจ้างเขาตันเท่าไหร่  ให้เขารีไซเคิลหรือว่าคัดแยกขยะเพ่ือจะน าไปเป็นพลังงานไฟฟ้าชีวะมวล  การที่เราคิด
และได้ไปศึกษาข้อมูลในสมัยท่านนายแพทย์สรร สุนทรธนากุล อดีตนายกเทศมนตรีฯ  และเคยไปดูงานที่เขาประสบ
ความส าเร็จ ถ้าท าตามแบบโครงการที่เราไปดูผลการคัดแยกขยะนั้นเป็นสิ่งที่ดี  เขาจะมีแยกเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะ
เป็นบ่อที่หนึ่ง  การหมักก็เพ่ือไม่ให้เกิดมลภาวะหรือว่ามลพิษหรือว่ามีกลิ่น  เขาจึงใช้ EM ซึ่งมีประโยชน์ได้เป็นปุ๋ย
แล้วสามารถน ามาใช้ทางการเกษตรได้  ตอนนี้ปัญหาอยู่ว่า อปท. ที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่เราจะหารายได้จากอะไร      
ผมคิดว่าการหารายได้จากส่วนนี้ก็คือ อปท. ที่เข้ามาร่วมทิ้งขยะกับเรา สมมุติว่าเขาคิดตันละ 500 บาท เพ่ือก าจัด
ขยะ ทาง อปท. ต่างๆนั้นเข้ามาเทที่ของเราจะท าอย่างไร แนวทางที่ 1 ถึงจะเกิดประโยชน์ไม่อย่างนั้นเราจะต้องมา
รับภาระเศษขยะอยู่อย่างนี ้ แล้วถ้าเกิดบ่อขยะเขาขยายไปที่อ่ืนจะไปรบกวนชุมชนอ่ืนเราก็ไม่เห็นด้วย  ถ้าจะขยาย 
 

/ เราอยากท า 
 



 ๑๖ 
 
เราอยากให้ท าเสร็จในขั้นตอนเดียวที่ตรงนี้ ตามที่ผมทราบเพราะว่าประชาชนในเขตรอบบริเวณของบ่อขยะของเรา
ซ้ือเอาไว้ เขาอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันมีกลิ่นเกิดมลภาวะต่างๆ บางครั้งผมเองมีที่ดินอยู่ในบ้านนาเพียงได้โดนร้องเรียนว่า
มีกลิ่นเน่าเหม็น เพราะว่าเราไม่ได้มีการก าจัด เราไม่ได้ท าถูกข้ันตอน กลบฝังเต็มก็ขุดบ่อใหม่ ขยายใหญ่โตไป เราไม่รู้
เขาก็เข้าไปขโมยเททิ้งผมเข้าใจว่ามันมี 2 แนว  แนวทางที่ 1 คือจะหาประโยชน์จากส่วนที่ อบต. ต่างถิ่นในเขต   
โพนพิสัยหรือว่าใกล้เคียงอะไรก็แล้วแต่นะเข้ามาแล้วจะคิดอย่างไร  ต้องไปก าหนดตรงนี้ก่อนว่าผู้ก าจัดขยะตรงนี้    
เขาจะให้เราจ่ายเท่าไหร่ค่าคัดเลือกขยะมันก็มีหลายประเภท แต่ก็ยังดีว่ามีโครงการไฟฟ้าพลังงานชีวะมวล   
โครงการที่บ่อขยะเขาจะคัดแยกเอาส่วนมาก เช่น เอาพลาสติกแยกน าไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ส่วนที่เกิดฝุ่นละออง
ขึ้นมาหรือว่าเป็นเขม่าควันหรือว่าเป็นควันเป็นเถ้า เขาจะน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่เราอยากหารือ
ว่าการที่จะด าเนินการนั้นทางคณะผู้บริหารได้มองเห็นหรือยังว่าเราจะได้ประโยชน์จากส่วนใด และจะเกิดมลภาวะ
ตามมาหรือไม่  ถ้าเกิดประชาชนสอบถามมาว่าการที่เราด าเนินกิจการโรงงานคัดแยกขยะตรงนี้แล้วเกิดมลภาวะ
กระจายออกไปทางสภาก็ไม่เห็นด้วย ผมอยากให้สมาชิกสภาเทศบาลฯช่ วยกันพิจารณาลงมติว่าสภาเทศบาลฯ      
ไม่ขัดข้องที่จะด าเนินการจัดตั้งโรงงานคัดแยกขยะแต่ไม่เห็นด้วยหากเกิดมลภาวะ ส่วนตัวผมคิดอย่างนี้และอยากให้
สมาชิกสภาเทศบาลแสดงความคิดเห็น  ส่วนท่านจะได้ประโยชน์จากอะไรขอให้ชี้แจงในวันนี้ด้วยว่าเป็นอย่างไร
เพราะท่านไปหารือกันมาและทางสมาชิกสภาฯไม่ทราบเรื่อง ในฐานะตัวแทนประชาชนเราอยากจะให้บ้านเมืองผ่าน
ไปได้ด้วยดี  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านอุ่น  โยธิกุล  ผมขอท าความเข้าใจกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ   ก่อนว่าในระเบียบวาระนี้ไม่ใช่การตั้งกระทู้ถาม ไม่ใช่ญัตติ คงจะไม่ได้มีการลงมติ
เพราะเป็นเพียงข้อหารือต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะหารือเรื่องนี้ในที่ประชุมหรือไม่ 
ขอเชิญท่าน ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาล  
 

ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ปัญหานี้เราควรหาทางออกร่วมกันและผมคิดว่า
เรื่องการด าเนินการในส่วนบ่อขยะนั้นต้องผ่านสภาฯอยู่แล้ว ตอนนี้ใช่เวลาที่เราจะต้องลงคะแนนเสียงหรือประชามติ
หรือไม ่
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่าน ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 
ประธานสภาเทศบาลฯ  จะหารือเรื่องนี้ในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญท่าน บุญลี  ไกยะวงศ์   สมาชิกสภา
เทศบาลฯ   
 

นายบุญลี  ไกยะวงศ ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายบุญลี  ไกยะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ในประเด็นที่ท่านเป็นห่วงเรื่องบ่อขยะซึ่งที่ผ่านมา
ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาลฯได้หารือกันมาหลายปีแล้ว  เ พียงท่านนายแพทย์สรร  สุนทรนากุล                
อดีตนายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน  ท่านเป็นผู้ผลักดันอยากจะให้เกิดขึ้นเพราะเห็นความส าคัญถึง     
บ่อขยะเราเกิดมลพิษและไม่ได้มาตรฐานจึงอยากจะปรับปรุง  ต่อมาทางรัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนมาเป็นผู้ก าจัด
ขยะ เทศบาลต าบลโพนพิสัยและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องจึงไปศึกษาดูงานที่แพรกษา เพ่ือให้ได้ทราบถึงวิธีการบริหาร
จัดการที่แท้จริง  การด าเนินการของเอกชนและทางเทศบาลเราตอนนี้ถือว่าเราเป็นหัวเรือใหญ่ ผมอยากทราบว่าได้
ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว  และมีระเบียบมาควบคุมหรือไม่  ขอให้ท่านปลัดเทศบาลฯชี้แจงข้อมูลในส่วนนี้ด้วย  
 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 



 ๑๗ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่าน บุญลี  ไกยะวงศ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 
ประธานสภาเทศบาลฯ  จะหารือเรื่องนี้ในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญท่าน สกล  อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
 

นายสกล  อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายสกล  อรมัง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ผมขอเรียนให้ทราบก่อนว่าที่ผมเสนอหนังสือเพ่ือ
หารือในเรื่องนีข้ึ้นมาไม่ใช่การเสนอญัตติไม่ใช่กระทู้  ผมทราบว่าในที่ดินแปลงนี้แนวโน้มจะส าเร็จที่บริษัทท าที่เดิมเรา
จะท าอะไร  เราจะวางโครงการไว้เพ่ือของบประมาณส่วนกลางอย่างไร ผมจึงท าหนังสือเพ่ือหารือเพ่ือนสมาชิกว่า    
ถ้าเขาย้ายไปท าโรงงานคัดแยกขยะที่อ่ืน  เราจะทิ้งให้ว่างเปล่าหรือเราจะท าให้คนเช่า หรือท าจะปลูกสวนยาง หรือ
จะปลูกสวนยูคา หรือจะท าขยายเป็นที่ทิ้งขยะเพ่ิมใหม่ตรงนี ้ประเด็นที่สองคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ด าเนินการเหมือนอย่าง
โครงการโรงน้ าตาล ที่ของเราที่นี่เราท า MOU กับโครงการกับอ าเภอ 3 อ าเภอมาแล้วนี่ ในฐานะเราเป็นสมาชิกสภา
ใกล้จะหมดวาระแล้ววางแนวโครงการไว้ล่วงหน้าดีหรือไม่ ผมจึงอยากขอความเห็นจากสมาชิกสภาเทศบาลฯทั้งหมด
เพ่ือประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลโพนพิสัยต่อไปในอนาคต 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่าน สกล  อรมัง  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 
ประธานสภาเทศบาลฯ  จะหารือเรื่องนี้ในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญท่าน อุ่น  โยธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

นายอุ่น  โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายอุ่น  โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  เรื่องนี้ที่เป็นห่วงคือเราท าแล้วเราได้อะไรเราจะแบ่ง
ประโยชน์กับทางบริษัทอย่างไร ผมโดนประชาชนสอบถามมาจะไม่เป็นห่วงคงเป็นไปไม่ได้  และประเด็นที่สองก็คือ 
ควรท าสัญญาให้เช่าขาดไปเลยได้หรือไม่  ต้องท ากฎระเบียบให้อัยการผู้พิพากษาเป็นคนออกกฎตามที่หนังสือแนบมา      
ซึ่งผมอยากให้เป็นเช่นนั้น  การท าบ่อขยะเป็นสิ่งที่ดี  แต่ถ้าประชาชนคิดว่าปล่อยให้เอกชนด าเนินการแล้วเกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน อาจจะเกิดเรื่องร้องเรียนมายังเทศบาลได้ ผมเป็นห่วง        
ในส่วนนี้ด้วย 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่าน อุ่น  โยธิกุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะหารือเรื่องนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญท่านณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ตามหนังสือหารือของท่านสกล อรมัง     
เรื่องบ่อก าจัดขยะบริเวณบ้านโปร่งเย็น ผมอยากทราบว่า บ่อขยะที่เอกชนจะท านี้คือ 1).ตอนนี้ท าอยู่ที่ไหน ถ้าไม่ท า
ที่เรา เราจะหารือกันว่าจะท ายังไงกับที่ของเรา 2). ถ้าเขาไปท าที่อ่ืนแล้วเอาออกไปทิ้งเขาคิดกับเราตันละเท่าไหร่ 
แล้วเราจะเสียประโยชน์ไหม 3). ถ้าเรามาพัฒนาบริเวณบ่อขยะของเรา เอาไปทิ้งแค่ อปท. เดียวจะได้หรือไม่       
ผมอยากถามกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมว่าขยะของเราวันละกี่ตันถึง 2 ตันหรือไม่ เพราะว่าถ้าเราอยู่ระดับเดิม
ขนาดของเดิมท่ีเขามาฝากทิ้ง  ถ้าเราไถกลบยังสามารถด าเนินการเองได้โดยไม่เกิดปัญหา หรืออาจจะออกแบบให้เล็ก
ลงเพ่ือดูแลแค่ชุมชนเรา  ถ้าเอา 5 อปท. มารวมกันอาจจะด าเนินการยาก เราพัฒนาแค่ของเราก็น่าจะเพียงพอหรือ     
ถ้าเรามีเงินขอสนับสนุนจากรัฐบาลเราจะคัดแยกของแต่ส่วนของเราก็สามารถด าเนินการได้ 
 
 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 



 ๑๘ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่าน ณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หารือเรื่องนี้ในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญ ด.ต.สุรพล  สุวรรณคุณ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ  
 

ด.ต.สุรพล  สุวรรณคุณ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม ด.ต.สุรพล  สุวรรณคุณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ในการด าเนินการเรื่องบ่อขยะเทศบาล        
ผมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณาเพื่อประโยชน์ของประชาชนและขอให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท างานช่วยกัน
ด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง หากมีปัญหาก็ขอให้หารือฝ่ายสภาเทศบาลฯได้ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลฯอยาก
ทราบว่าบ่อขยะเทศบาลฯเดิม ทางฝ่ายบริหารมีนโยบายหรือมีแนวทางด าเนินการพัฒนาต่อไปอย่างไรในอนาคต  
เพ่ือจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่าน ด.ต.สุรพล  สุวรรณคุณ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หารือในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญท่านจรัญ  ชมพูงาม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
 

นายจรัญ  ชมพูงาม  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายจรัญ  ชมพูงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ผมขอหารือเรื่องที่ได้การร้องเรียนมา ดังนี้          
๑).ห้องน้ าบริเวณ บขส. เทศบาลต าบลโพนพิสัยทางเรามีแนวทางการปรับปรุงอย่างไร  2).การจัดระเบียบการจอด
รถบริเวณจุดผ่อนปรนชายแดนไทย – ลาว ในช่วงวันเสาร์และวันอังคาร ขอให้เทศกิจเข้าไปด าเนินการด้วย          
3). บริเวณซอยเทศบาล 13 พ้ืนที่ทิ้งขยะ บริเวณหน้าร้านอักษรเป็นป่ารกและมีถังขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็นอยากขอให้
สาธารณสุขเข้าไปดูแลจุดนี้ด้วย  4). ปัญหาตลิ่งบริเวณปากหว้ยหลวงได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว หากด าเนินการจริง
ผมกลัวจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วแก้ไขล าบาก  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่าน จรัญ  ชมพูงาม  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หารือในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญท่านจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ  
 

นายจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ผมขอฝากท่านปลัดเทศบาลฯในเรื่อง    
การให้บริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่เทศบาลฯ  ประเด็นแรก กรณีงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เมื่อวันที่ 28 ที่ผ่านมา ผมได้รับโทรศัพท์จากท่านนายกหนองหลวงเมื่อเวลา ๐๔.00 น. แจ้งเหตุไฟไหม้
โรงเรียนหนองหลวง  ผมจึงโทรมาท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีเจ้าหน้าที่รับสายซึ่งผมแจ้งไปว่าให้ไป
ช่วยกันดับเพลิงบริเวณที่เกิดเหตุ  แต่พอตอนเช้าผมถามเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ไปช่วยเข้าดับเพลิงหรือไม่  กลับตอบว่า
ไม่ได้ไปโดยให้เหตุผลว่าไม่มีน้ ามันรถ  ประเด็นที่ 2 ฝากท่านปลัดเทศบาลแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์ให้ใช้วาจา      
ที่สุภาพกับประชาชนด้วย  ผมอยากให้ท่านปลัดเทศบาลฯก าชับทั้งสองเรื่องกับเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ในส่วน
ผู้อ านวยการกองผมได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีไม่มีปัญหา ในส่วนที่มีปัญหาก็คืองานป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยอยากให้ปลัดเทศบาลฯสั่งการอย่างเคร่งครัด อย่างเช่นการจัดงานกีฬาที่ผ่านมาทางผู้จัดขอรถน้ า 2 คัน  
ก็จัดไปให้เขาแค่คันเดียว บางครั้งขับรถน้ าเฉยๆไมไ่ดไ้ปลดน้ า ขับวนๆแล้วก็กลับ อยากฝากให้ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาด้วย 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 



 ๑๙ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หารือในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญท่านสุดสวาท  ทองจบ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
 

นางสุดสวาท  ทองจบ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ดิฉัน นางสุดสวาท  ทองจบ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  อยากขอขอบคุณท่านประกอบ  ประดิษฐ์ศิลป์    
รองปลัดเทศบาลฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ประสานกับร้านค้าที่วางโต๊ะหินอ่อนติดกับก าแพงบ้านประชาชนในเขต
เทศบาล ทางประชาชนฝากขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสุดสวาท  ทองจบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หารือในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญท่านเสถียร  สีสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ทุกท่าน กระผมนายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  
นายกเทศมนตรีฯ    ต าบลโพนพิสัย  ผมขอชี้แจงตามท่ีทุกท่านได้หารือเรื่องบ่อขยะและการก าจัดขยะ 
ของเทศบาลต าบลโพนพิสัย สรุปได้ก็จะเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือเรื่องจะด าเนินการในพ้ืนที่ใด ประเด็นที่ 2 
คือด าเนินการถึงขั้นตอนถึงใดแล้ว และเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของการก าจัดขยะโดยวิธีคัดแยกขยะ              
ผมขอเรียนขั้นตอนตามที่ได้ถ่ายเอกสารแจกทุกท่าน ทั้ง 10 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เรื่อง อปท. ที่เป็นเจ้าของ
โครงการฯเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการ ซึ่งขั้นตอนนี้ทางเทศบาลของเราเองหลังจากได้ MOU กันทั้ง         
3 อ าเภอ 22 อปท. ได้ลงนาม MOU ร่วมกันแล้ว โดย ทต.โพนพิสัย เป็นหัวหน้ากลุ่มคัตเตอร์ เนื่องจากว่าทาง     
22 อปท. นี้มีปัญหาเรื่องขยะเหมือนกัน ทางสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้ส่งสัญญาณมาแล้วว่าปี 2564 จะมีนโยบาย    
ปิดบ่อขยะทุกบ่อที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งปัจจุบันบ่อขยะเทศบาลมีลักษณะเป็นการทิ้งกลางแจ้งและไม่เป็นไป        
ตามหลักสุขภิบาล จึงลงนามใน MOU และเทศบาลโพนพิสัยเป็นเจ้าของโครงการกลุ่มคัตเตอร์ เพ่ือหาทางแก้ไข
ปัญหาขยะของทั้ง 22 อปท. ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล  เราจึงได้เชิญบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
ขยะและที่ปรึกษาโครงการได้มาศึกษาเรื่องการคัดแยกขยะ โดยได้ทีมที่ปรึกษามาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
ซึ่งผลการศึกษาได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  หลังจากศึกษาได้เป็นรูปเล่มทางเทศบาลได้ตรวจสอบขบวนการศึกษา      
เรื่องสถานที่ทิ้ง สถานที่ที่จะท าโรงงานคัดแยกขยะ ซึ่งผมศึกษาเอกสารต่างๆที่ทางบริษัทได้น าเสนอราคาโรงงาน
ลักษณะโรงงานจะเป็นโรงงานระบบปิดเหมือนกับในห้องประชุมแห่งนี้โดยจะไม่มีเทกอง ไม่มีกลิ่น ไม่มีการฟุ้ง
กระจายของขยะ เนื่องจากกระบวนการก าจัดจะเป็นระบบสายพาน รถเทขยะเทลงสายพานล าเลียงเข้าไปสู่ระบบ
การคัดแยก น้ าไปส่วนน้ า ขยะไปส่วนขยะ ขยะอันตรายหรือขยะมีพิษจะได้รับการคัดแยกเพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นแม่งานที่รับก าจัดขยะ ขบวนการสุดท้ายเมื่อคัดแยกเสร็จแล้วจะอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก้อนละประมาณ     
1 ตัน หลังจากมีการวิเคราะห์ขยะทั้ง 22 อปท. จะมีขยะประมาณ 70 ตัน โรงงานที่ท าการคัดแยกขยะจะรองรับ
ขยะได้ที่คัดแยกได้ 100 ตันต่อวัน ตัวอย่างการศึกษานี้จะมีขยะประมาณ 70 ตันต่อวัน ในส่วน 22 อปท.          
ซึ่งหลังจากตรวจสอบเอกสารการศึกษาต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ส่งให้คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
เป็นผู้พิจารณาเอกสารที่เราได้ท าการศึกษา  ทางจังหวัดได้ให้ความเห็นชอบโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อเห็นชอบ
แล้วได้เสนอผลการศึกษานี้ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา ขั้นตอนที่ 4 กรมได้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งตัวผมได้ไปประชุมที่กรมประมาณ 2 ครั้งเพ่ือน าเสนอ
โครงการให้กรรมการพิจารณา  ในระดับกรมกรรมการจะมาจากตัวแทนของหลากหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้ เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้รวมทั้งที่เก่ียวกับเทคโนโลยีที่จะมาท าการคัดแยกขยะ การลงทุนต่างๆว่าม ี
 

/ ความคุ้มทุน ... 



 ๒๐ 
 
ความคุ้มทุนหรือไม่ที่จะลงทุน  แล้วที่ท่านถามว่าท้องถิ่นจะได้อะไรจากโครงการนี้ซึ่งเราได้ศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการเรียบร้อยแล้ว  และเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในโครงการทางคณะกรรมการ
จะท าการกลั่นกอง เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบโครงการให้ความเห็นชอบอีกครั้ ง  โดยครั้ งนี้ผมเป็นตัวแทนของคณะของเราได้ ไปน าเสนอที่
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ ขั้นตอนนี้จะถูกซักถามในทุกประเด็นที่ได้
ท าการศึกษามา โดยคณะกรรมการระดับกระทรวงจะพิจารณาถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมา ไม่ว่าจะเป็น         
ด้านพ้ืนที่  ด้านสิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  สถานที่โบราณ โดยน า เทคโนโลยีมาช่วยในการในการวิเคราะห์อีกที        
เมื่อศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ลงนามเห็นชอบในเอกสารให้ด าเนินโครงการนี้ตามที่ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ซึ่งขบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันใช้
ระยะเวลาผ่านมา 2 ปีแล้ว เมื่อทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ เทศบาลก็จะด าเนินการตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวงที่ส่งผ่านมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ส่งผ่านมายังผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
สั่งให้ทางเทศบาลด าเนินการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ  โดยได้เร่งรัดให้ด าเนินการโดยส่งเป็น
หนังสือด่วนมา ผมเองในฐานะปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ขั้นตอนนี้ก็คือการ
ก าหนด TOR ค าว่า TOR ก็คือก าหนดเค้าโครงของโครงการทั้งหมดว่าเราจะท าอะไรบ้างตามล าดับ ขั้นตอนนี้
คณะกรรมการได้ให้ความเห็นความเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายในเดือนนี้อยู่ระหว่างที่จะสรรหาเอกชนมาลงทุน
ด าเนินโครงการ  โครงการนี้เป็นโครงการที่เอกชนลงทุน 100% โดยทาง อปท. ไม่ได้ร่วมทุนก็ ซึ่งผลการศึกษา
โครงการข้อสรุปที่งบประมาณที่ทางเอกชนจะลงทุนก็คืองบประมาณ 130,000,000 บาท ในการด าเนินการ
โครงการคัดแยกขยะรวมทั้งเรื่องที่ดิน ใน TOR ตั้งงบประมาณให้เอกชนลงทุนที่ 130,000,000 บาท ตอนนี้ก าลัง
สรรหาเอกชน เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วน ผมจึงท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือขอยกเว้น
ระเบียบ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องมูลฝอย ปี พ.ศ.๒๕60 ข้อ 18 คือให้เทศบาลหรือหน่วยงานที่
เป็นเจ้าของโครงการได้ด าเนินการ  ระเบียบคือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจจะต้องประกวดราคาจะใช้วิธีขอยกเว้น
ระเบียบโดยจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยเสนอขอความเห็นชอบต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
ให้ความเห็นชอบแล้วก็จะท าการลงนามในสัญญาต่อไป ซึ่งขณะนี้หนังสือได้ส่งไปจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว          
รอการประชุมคณะกรรมการกลั่นกลองระดับจังหวัดอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เรียกว่า “คณะกรรมการการมูล
ฝอยระดับจังหวัด” เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จก็น าเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ   
ลงนามให้ความเห็นชอบ เมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯลงนานเห็นชอบในการสรรหาผู้ลงทุนแล้วก็จะท าการ        
ร่างสัญญา โดยน า TOR ที่ก าหนดมาแล้วส่งให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเรื่องสัญญาให้ความเห็นชอบ
ถึงจะลงนามในสัญญาได้  ซึ่งกระบวนการต่างๆจะเห็นว่ามีการตรวจสอบอย่างรัดกุมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หลังจากลงนามในสัญญาเสร็จแล้วทางหน่วยงานคู่สัญญาซ่ึงก็คือทางเทศบาลฯต้องส่งเรื่องสัญญาและส่งขั้นตอนต่างๆ
ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไปก่อนจะ
ด าเนินการได้ ขั้นตอนนี้คือ 10 ขั้นตอน ผมขอน าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯว่าตอนนี้ก าลังด าเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ 7 
ตามเอกสารที่แจกให้ท่าน ในประเด็นที่ 2 ท่านกรุณาถามว่า ท้องถิ่นเราจะได้อะไร ในฐานะเจ้าของกลุ่มคัดเตอร์  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ท่านบุญลี  ไกยะวงศ์  ยกมือมีเรื่องจะสอบถามท่านปลัดเทศบาลฯ  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    
 
 
 
 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 



 ๒๑ 
 
นายบุญลี  ไกยะวงศ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายบุญลี  ไกยะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ขอเรียนถามว่าตอนนี้เราได้บริษัทที่จะท าสัญญา
หรือยังครับ  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ทุกท่าน กระผมนายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  
นายกเทศมนตรีฯ    ต าบลโพนพิสัย  ขณะนี้อยู่ในขบวนการเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯยังไม่ได้
บริษัทที่จะมาท าสัญญา  แต่มีบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะมาเสนอที่ร่วมศึกษามาแล้ว ซึ่งพร้อมที่จะ
ด าเนินการเมื่อลงนามในสัญญา ประเด็นที่ว่าข้อได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องสัญญาซึ่งทางฝ่ายสภาฯเป็นห่วงคือ
กรณีศึกษาโครงการนี้ ซึ่งที่ผ่านมาการลงนามใน MOU ร่วมกัน ได้เสนอว่าจ้างให้บริษัทนี้จัดท าตามสัญญาที่จะมีขึ้น  
เสนอไว้ว่า 5 ปีแรกจะอยู่ที่ตันละ 350 บาท  ถามว่า 350บาทนี้เป็นสัญญาระหว่างเราในสาระกลุ่มคัตเตอร์ไปจ้าง
บริษัทก าจัดให้เราเฉพาะ แล้ว อปท. ที่เหลือท าอย่างไร อปท. ที่เหลือจะต้องมาท าสัญญากับเทศบาลฯอีกครั้งหนึ่งว่า
จะทิ้งขยะกับเรา หลังจากที่ท าสัญญากับผู้รับจ้างตันละ 350 บาท ส่วนเราจะเก็บค่าบริการจากท้องถิ่นอ่ืนเท่าไหร่ 
เราจะเป็นผู้ก าหนดเอง โดยเปรียบเทียบระหว่างที่เขาไปทิ้งที่อ่ืน ซึ่งปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณตันละ 500 - 550 
บาท ซ่ึงทางเทศบาลฯก็จะเก็บตันละ 500 บาท ทางเทศบาลฯจะมีส่วนต่างจากการที่เขามาใช้บริการร่วมกับเรากซึ่ง
ถือเป็นรายไดท้ีจ่ะน าเข้าสู่องค์กร ตันละ 150 บาท ที่ชี้แจงมานั้นเป็นประเด็นแรก จากการศึกษาจะมีขยะเข้ามาทิ้ง
อยู่ที่ 70 ตัน/วัน ท่านลองเอา 150 คูณ 70 ตัน จะได้วันละเท่าไหร่ก็ตามนั้น  เราจะได้ค่าบริการในการทิ้งขยะ 
ประเด็นที่ 2 ที่ระบุไว้ว่าตันละ 350 บาท ที่เราจ้างเขาคัดแยกเราจะได้อีก 8 เปอร์เซ็นต์จาก 350 บาท ก็คิด 350 
บาท คูณ 70 ค านวณออกกับอีก 8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นรายได้ที่จะน าเข้าสู่เทศบาลฯต่อวัน ส่วนเรื่องที่น่าเป็นห่วง
ของเทศบาลเราตอนนี้คือปัจจุบันนี้รายได้ของเรา มันลดลงเรื่อยๆ และไม่สามารถท่ีจะด าเนินกิจการที่เป็นงบลงทุนได้
เนื่องจากว่างบประมาณเราจะใช้ในค่าใช้จ่ายประจ ามากกว่า คือไม่ว่าจะเป็นแผนอัตราก าลังของเราที่เกือบถึง 40%
ซึ่งถือว่าเป็นปัญหา  ถ้าโครงการนี้ส าเร็จค านวณคร่าวๆต่อปีเราน่าจะมีรายได้จากโครงการนี้อยู่ประมาณเกือบ     
10 ล้านบาทต่อปี  ถือเป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องรายได้ของเทศบาลฯอีกทางหนึ่งด้วย ในประเด็นที่ 2       
อีกเรื่องก็คือ ท่านสกล  อรมัง ได้มาหารือเป็นการส่วนตัวกับผมในเรื่องบ่อนี้ว่าจะด าเนินการอย่างไร  ผมได้ลงใน 
MOU และในTOR ไว้ ทางบริษัทเขาจะมารื้อบ่อขยะของเราสัญญากันไว้อย่างต่ า 10 ปีถึงจะรื้อให้หมดจะท าเป็น
ศูนย์ เมื่อรื้อเสร็จจะท าเป็นอะไร ในวิสัยทัศน์ของผมเรื่องบ่อขยะ คือเรื่องปัญหาของขยะนี้ ในอนาคตประชากร
เพ่ิมข้ึนขยะมันก็เพ่ิมจ านวนตามประชากร  บ่อขยะเดิมเก่าอาจจะเป็นบ่อแรกมีปัญหาคือขยะเยอะไม่สามารถที่จะไป
คัดแยกได ้ ก็อาจจะมีเฟสที่ 2 เพ่ิม คล้ายๆกับลานนาคาเฟต 1 เฟต 2 เฟต 3 ของเรา ซึ่งขณะนี้เฟส 3 ก าลังจะเริ่ม
ด าเนินการ  ในส่วนบ่อขยะเมื่อรื้อเสร็จแล้วใน TOR ก าหนดให้บริษัทเป็นผู้เช่าบ่อเดิมของเทศบาลฯเพ่ือหากรณีเกิด
เครื่องจักรมีปัญหาหรือซ่อมบ ารุงไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ในช่วงระยะสัญญาที่เกิดขึ้น เครื่องจักรจะมีการซ่อม
บ ารุงรักษาขยะไปที่ไหน ก็ต้องมาไว้ที่บ่อเดิมเพ่ือจะขนไปป้อนเข้าสู่โรงงาน เมื่อกรณีโรงงานติดขัดหรือเสียหายหรือ
ซ่อมบ ารุง อาจจะท างานหยุด 1 วัน ถ้าขยะ 70 ตัน/วัน หยุด ๑ สัปดาห์ ปริมาณขยะก็ต้องเพ่ิมมากขึ้น              
ซึ่งในอนาคตเราต้องวางแผนไว้ เมื่อสัญญาเสร็จแล้วเราจะให้บริษัทนี้มาเช่าบ่อขยะเดิมของเทศบาลฯเพ่ือเตรียม
รองรับขยะ  หากโรงงานหยุดก็จะกลายเป็นที่พักขยะชั่วคราว  ส่วนการขยายพ้ืนที่บริเวณบ่อเดิมทางเทศบาลฯมี
แผนการขยายอยู่แล้ว  เนื่องจากอนาคตต้องมีขยะมากข้ึนจึงจะมีการขยายพ้ืนที่โดยใช้เงินจากรายได้ 10 ล้านบาท 
 

/ จากพ้ืนที่ ... 



 ๒๒ 
 
จากพ้ืนที่ 10 ไร่  ขยายออกไปให้กว้างขึ้นเพ่ือรองรับขยะในอนาคต ที่ชี้แจงไปนั้นเป็นมุมมองส่วนตัวของผม       
เพ่ือแก้ไขปัญหาในอนาคตไม่ใช่มองแค่ปัจจุบัน  หากประเด็นใดท่านสมาชิกสภาฯยังไม่ชัดเจนขอเชิญท่านได้หารือใน
ที่ประชุมต่อไป  ส่วนประเด็นของท่านจรัญ  ชมพูงาม  ขอมอบหมาย ผอ.กอง ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขตามที่   
ท่านได้กรุณาน าเรียนในที่ประชุมสภาฯให้เกิดความเรียบร้อย ส่วนประเด็นของท่านจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์         
ขอความร่วมมือให้รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลโพนพิสัย ได้ไปด าเนินการ
และรายงานให้ผมทราบต่อไป อย่าให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีก ส่วนประเด็นที่ท่านเป็นห่วงเรื่องปากห้วยหลวง 
ผู้รับเหมาก็เตรียมความพร้อมที่จะด าเนินการ  เขารอให้ทางชลประทานชะลอน้ าก่อนเพ่ือการด าเนินโครงการนี้      
ซึ่งจะด าเนินการก่อนปีใหม่เพราะว่าผู้รับเหมาผมทราบว่าเป็นรองนายก อบจ. จังหวัดเลย ช่วงนี้คงจะหาเสียงอยู่    
อีกประเด็นหนึ่งได้ประสานมายังกองช่างแล้วให้ ผอ. กองช่าง ได้อยู่สภาพพ้ืนที่พวกเขาได้เตรียมทีมที่จะลง 
ด าเนินการ  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ   
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะหารือในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญท่านสกล  
อรมัง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
 

นายสกล  อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายสกล  อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ผมมีเรื่องที่จะขอแก้ไข 2 อย่าง แต่ก่อนอ่ืนผมจะท า
หนังสือหารือเพ่ือนสมาชิกในที่ประชุมวันนี้ ผมได้หารือนอกรอบกับปลัดเทศบาลฯแล้ว ผมขอชมเชยท่าน ด.ต.สุรพล 
สุวรรณคุณ ท่านพูดถูกดีมาก ถ้าเขาท าที่เทขยะใหม่  ที่เดิมเราจะท ายังไง ถ้าเขาไม่ท าเราจะท ายังไง ท่านพูดถูกต้อง 
ประเด็นนี้ที่ผมได้มาหารือท่านปลัดเทศบาลฯ ผมจึงท าหนังสือหารือให้เพ่ือนสมาชิกเสนอโครงการเพ่ือบรรจุเข้าใน
แผนพัฒนา 5 ปี ขอล่วงหน้า 5 ปี  เพ่ือประชาชนในพ้ืนที่จะได้ทราบว่าฝ่ายสภาเทศบาลฯมองไกลถึงอนาคต        
ผมจึงได้ท าหนังสือหารือให้เพ่ือนสมาชิก สิ่งที่ผมถามขอให้ท่านปลัดได้ตอบ กรณเีมื่อวันที่ 28 ผมไปแต่งงานที่ซอย 5 
มีประชาชนขอร้องอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวพ้ืนที่เทศบาลกับ อบต.จุมพล แต่ที่เหตุเกิดอยู่ในเขตเทศบาลสืบเนื่องจากว่า
ร้านอาหารมีเสียงดนตรีดังมากจนเขาจะเดินขบวนมาหาเทศบาลฯ  ผมขอไม่เอ่ยชื่อซึ่งมองไปก็รู้อยู่แล้วว่าเสียงดัง 
จากการร้องเรียนที่เขาร้องเรียนร้านอาหารนั้น ซึ่งตอนนี้ก าลังจะย้ายไปอยู่ริมโขง ประเด็นที่ 2 เขาขายอาหารทะเล
ด้วยซึ่งส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านบริเวณนั้น 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ท่านบุญลี  ไกยะวงศ์  ยกมือขอพูดในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายจรัญ  ชมพูงาม  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายจรัญ  ชมพูงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯแจ้งผิดซอยหรือไม่     
ซอย 5 ไม่มีร้านอาหารครับ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอเชิญท่านสกล  อรมัง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 

/ นายสกล  อรมัง ... 
 



 ๒๓ 
 
นายสกล  อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายสกล  อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ผมไปแต่งงานที่ซอย 5  ประชาชนที่ไปงานแต่งงาน 
เขามาร้องเรียนผม  สถานที่เกิดเหตุอยู่ระหว่าง อบต. กับ เทศบาล เขาจึงมาร้องเรียนเทศบาล ผมจะไปประชุมวันที่ 
30 ผมจะไปบอกฝ่ายบริหาร ให้ไปแก้ไข  เรื่องท่ี 2 ทีร่้านขายอาหารทะเลเวลาที่เขาท าความสะอาดมันส่งกลิ่นเหม็น
คนเดินผ่านไปผ่านมาได้รับความเดือดร้อน ผมจึงมาแจ้งเพ่ือให้ทางเทศบาลฯกรุณาเข้าไปด าเนินการด้วย  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล  อรมัง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะหารือในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญท่านอุ่น  โยธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
 

นายอุ่น  โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายอุ่น  โยธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ตามท่ีท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ
ได้ชี้แจงมานั้นผมเข้าใจถึงประโยชน์ที่เทศบาลฯจะได้จากบ่อขยะ 1).เทศบาลฯเป็นเจ้าของพ้ืนที่จะได้ในราคาต้นทุนอ
2). ถ้า อปท. ที่เข้ามาตกลงกับเทศบาลฯอีกครั้งว่าส่วนเกินจะด าเนินการอย่างไร เพราะที่ตรงนี้เราเป็นคัตเตอร์      
เราเป็นผู้ซื้อที่ตรงนี้ แล้วที่ดีที่สุดก็คืออาจจะได้เปอร์เซ็นต์ตามมาเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเทศบาลฯ  เพราะที่รู้ๆกัน 
เทศบาลฯมีรายได้ลดลงเนื่องจากหลายปัจจัย ซึ่งผมก็เป็นห่วงจุดนี้ด้วย ในส่วนที่จะท าการขยายบ่อขยะถ้าขยายจริงก็
ถือเป็นการสร้างประโยชน์ให้กบพ้ืนที่ของเทศบาลฯโดยตรง  ถ้าเป็นเช่นนั้นผมขอแนะน าว่าการจะเอาประโยชน์จาก
ที่อ่ืนนั้น มันมีกฎระเบียบทุกอย่าง ขอให้เจ้าหน้าที่ดูพ้ืนที่ข้างเคียงด้วย บ่อขยะที่เขาเคยท ามาก่อนจะเป็นกรณีศึกษา
ให้กับการด าเนินโครงการของเราต่อไปในอนาคต  ฝากท่านผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านให้คิดใน
จุดนี้ด้วย  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านอุ่น  โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะหารือในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ  
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ทุกท่าน กระผมนายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  
นายกเทศมนตรีฯ    ต าบลโพนพิสัย  ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้สภาเทศบาลฯได้รับทราบ เรื่องการจัดกีฬา
สันนิบาตเทศบาลต่อต้อนยาเสพติด ได้ก าหนดวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานที่คือเทศบาลต าบลสร้างนางขาวเป็น
เจ้าภาพหลัก โดยมี เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ  เทศบาลต าบลเฝ้าไร่  และเทศบาลต าบลโพนพิสัย เป็นเจ้าภาพร่วม  
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้ไปประชุมกลุ่มสีเพื่อจับฉลาก  ปรากฏว่ากลุ่มสีเราในปีนี้ได้สีม่วง  และได้นัดประชุมกันเพ่ือ 
ก าหนดวันซ้อมกีฬาโดยก าหนดในทุกวันพุธ  เริ่มซ้อมในวันพุธที่ 9 ธันวาคมนี้ จนถึงวันแข่งขัน จึงขอเรียนเชิญ     
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลร่วมซ้อมที่สนามฟุตบอลเทศบาลต าบลสร้างนางขาว   
ซึ่งปีที่ผ่านมาเราแพ้  ในปีนี้ท่านนายกเทศบาลต าบลสร้างนางขาวอยากได้แชมป์  ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มสีเราเคยได้แชมป์
มาก่อน ส่วนชุดกีฬาเจ้าภาพแจ้งว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งกลุ่มสีม่วงของเราได้มอบหมายให้เทศบาลต าบล      
โพนพิสัยเป็นเจ้าภาพกีฬาฟุตบอลและจัดทีมลงแข่งขัน  ผมจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯที่เป็นนักกีฬา
ฟุตบอลมาร่วมแข่งขันเพื่อให้เกิดชัยชนะกับกลุ่มสีของเรา 
 
 
 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 





 


